



ประกาศโรงเรียนอุบลวิทยาคม
เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การปรับรูปแบบการเรียนการสอนจาก On-site เป็นรูปแบบผสมผสาน
(On-air, On-hand, On-demand, Online) ระหว่างวันที่ 18 - 24 มกราคม 2565

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการแพร่ระบาดในจังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการจัดการเรียนการสอน On-site ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช 2558 ได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 5 / 2565 วันที่ 14 มกราคม 2565 ให้ทุกสถานศึกษาขยายระยะเวลาปรับรูปแบบการเรียนการสอนจาก On-site เป็นรูปแบบอื่นๆ ต่ออีกเป็นระยะเวลา 7 วันระหว่างวันที่ 18 - 24 มกราคม 2565 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home ระหว่างวันที่ 18 - 24 มกราคม 2565 ยกเว้นผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามและได้รับคำสั่งตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ขอความร่วมมือข้าราชการครูบุคลากรของโรงเรียนที่มาปฏิบัติหน้าที่ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่บริเวณโรงเรียนและใช้ประตูเข้า - ออก ในบริเวณโรงเรียนเฉพาะประตูที่ 2 เพียงประตูเดียว โดยถือปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

2. กรณีบุคคลภายนอก หากไม่มีกิจธุระสำคัญห้ามเข้ามาในบริเวณโรงเรียนโดยเด็ดขาด

3. งดใช้สถานที่ในบริเวณโรงเรียน เพื่อการออกกำลังกาย และทำกิจกรรมอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียน รวมทั้งสระว่ายน้ำ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงประกาศ

4. ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกคน งดเดินทางไปในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยง และเมื่อมีญาติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสถานที่เสี่ยง หรือเป็นกลุ่มเสี่ยง คลัสเตอร์ต่างๆ ให้กักตัว 14 วัน พร้อมนำผลการตรวจ ATK จากแพทย์สองครั้งมายืนยันก่อนการมาโรงเรียน หรือมาปฏิบัติงาน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามมาตรการทุกข้ออย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โปรดติดตาม สถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งปฏิบัติตามตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยสามารถติดตามข่าวสารจากโรงเรียนทางเว็บไซต์ (www.ubonwit.ac.th) Facebook โรงเรียนอุบลวิทยาคม และ LINE กลุ่มห้องเรียน โปรดแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ปกปิดข้อมูลที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

(นายสุรียัน พรหมจำปา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลวิทยาคม